

สถานการณ์ราคาสินค้าน้ำมัน

แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันคาดว่าจะยังคงผันผวนในกรอบเดิม เนื่องจากตลาดกังวลว่า กรีซจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน ๔๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์หรือไม่ หลังจากที่มีการอนุมัติได้ล้มเหลวไปในการประชุมครั้งก่อน ขณะที่สเปนก็ยังคงมีความไม่แน่นอนในการขอเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป รวมถึงการเจรจาปัญหาหน้าผากการคลังของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะยืดเยื้อออกไป อย่างไรก็ตามความไม่สงบในตะวันออกกลางและแอฟริกายังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน

ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ราคาน้ำมัน:

- การประชุมรัฐมนตรีการคลังยุโรปในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่จะมีการหารือเพื่ออนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกรีซ มูลค่า ๔๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ หลังการประชุมระหว่างสหภาพยุโรปและไอเอ็มเอฟ ที่ผ่าน มาประสบความสำเร็จล้มเหลว นอกจากนี้ในการประชุมจะมีการหารือถึงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ยุโรป ลุกลามไปมากกว่านี้
- ติดตามผลการเลือกตั้งท้องถิ่นของแคว้นคาตาลันเนียในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สเปนยังไม่ขอเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป เพราะพรรคฝ่ายค้านในแคว้นดังกล่าว ออกมาเรียกร้องให้แยกเป็นรัฐอิสระ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์การประท้วงในสเปนที่มีความตึงเครียดมากขึ้น จากปัญหาการว่างงานและปัญหาด้านการเงินของภาคธนาคาร ทำให้มีความเป็นไปได้มากที่สเปนอาจร้อง ขอเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปในเร็วๆ นี้ เพื่อลดแรงตึงเครียดภายในประเทศ
- ปัญหาหน้าผากการคลัง (Fiscal Cliff) ของสหรัฐฯ ที่จะมีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นและลดการใช้จ่าย ภาครัฐฯ ยังเป็นประเด็นที่ต้องได้เฝ้าติดตามต่อไป เนื่องจากสมาชิกสภาองเกรสมีความเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งคาดว่าจะ ยังไม่ได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้ และมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้
- ติดตามการเปิดเจรจาระหว่างกลุ่มประเทศมหาอำนาจชาติตะวันตกทั้ง ๖ ประเทศ กับอิหร่าน ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเร็ววันนี้ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในเรื่องปัญหานิวเคลียร์อิหร่านที่ชาติตะวันตกอ้าง ว่า อิหร่านพัฒนานิวเคลียร์เพื่อเป็นอาวุธ ในขณะที่อิหร่านให้เหตุผลว่าเพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น

- ความกังวลต่ออุปทานน้ำมันดิบโลกยังคงมีอยู่ หลังอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์กลับมาปะทะกันอีกครั้ง เพียง ๒ วันหลังมีข้อตกลงหยุดยิง ประกอบกับเกิดการประท้วงครั้งใหม่ในอียิปต์เพื่อต่อต้านประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ด มอร์ซี ที่มีการประกาศเพิ่มอำนาจตัวเอง

- ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศ ได้แก่ ยอดขายสินค้าคงทน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ยอดขายบ้านใหม่ จีดีพี ไตรมาส ๓/๕๕ (ประกาศครั้งที่ ๒) ยอดการบริโภคส่วนบุคคล ยอดขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงาน และยอดสัญญาซื้อขายบ้านรอการปิดขายของสหรัฐ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรป รวมถึงดัชนีชี้วัดนอกภาคการผลิตของจีน ดัชนีชี้วัดภาคการผลิตโดย HSBC และทางการเงิน

สรุปสถานการณ์ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ ปรับเพิ่มขึ้น ๒.๔๓ เหรียญฯ สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาปิดที่ ๑๑๑.๓๘ เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ปรับเพิ่มขึ้น ๑.๓๖ เหรียญฯ มาปิดที่ ๘๘.๒๘ เหรียญฯ

ราคาน้ำมันดิบได้รับแรงหนุนจากความกังวลว่า เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันดิบ หลังอิสราเอลโจมตีพื้นที่หลายแห่งในบริเวณฉนวนกาซาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยราย นอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน ออกมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ที่มีผลบังคับใช้ รวมทั้งความกังวลของนักลงทุนต่อการอนุมัติเงินช่วยเหลือกรีซงวดต่อไป ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ และการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปที่ยังไร้ข้อตกลงในการอนุมัติแผนงบประมาณการเงิน ๗ ปี (๒๕๕๗-๖๓) ยังคงเป็นส่วนที่กดดันราคาน้ำมันดิบอยู่

แหล่งที่มาข้อมูล ; www.thaioil.co.th

กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า
สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าตลาดโลก

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

** ราคาประมาณวันที่ ๑-๒๕ ของเดือน

สถานการณ์ราคาสินค้าข้าว

สถานการณ์ข้าวไทย

นายมนัสทพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง นายกษมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี ยอมรับว่า ช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาของการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว ส่งผลทำให้ปริมาณข้าวสารที่มีอยู่ในมือของรัฐบาลมีมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาคลังกลางเพื่อเก็บข้าวไม่เพียงพอ ทำให้รัฐบาลชะลอสั่งให้โรงสีสีแปรสภาพข้าว กระทั่งรายได้ที่ได้รับจากรัฐบาลในการสีแปรจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารในราคา ต้นละ ๕๐๐ บาท รวมถึงมีข้าวที่ค้างอยู่ในโรงสีเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงสีเป็นผู้รับจ้างรัฐบาล และเมื่อรับข้าวเปลือกก็ต้องสีแปรสภาพเพื่อส่งคลังกลาง ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา คือ คลังไม่พอ ทำให้ข้าวค้างอยู่ที่โรงสีเป็นจำนวนมาก เช่น ในจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ มีข้าวค้างส่งมอบให้ อคส. ๕ แส่นกระสอบ อ.ต.ก.ประมาณ ๘ แส่นกระสอบ รวมแล้วประมาณกว่า ๑ ล้านกระสอบ ทั้งนี้ สมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ยังไม่มีคำสั่งให้สีแปรข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร เพื่อส่งมอบโกดังกลาง และเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ก็มีคำสั่งให้โรงสีแปรสภาพข้าวที่รับจำนำได้ แต่ยังคงขาดคลังส่งมอบ ซึ่งคาดว่าเร็วๆ นี้ จะมีคลังใหม่ ให้ส่งมอบเล็กน้อย เชื่อไม่มีโกดังเก็บข้าว ๑๙ ล้านตัน

นายมนัสทพงษ์ ประเมินว่า เมื่อข้าวนาปีฤดูกาลผลิต ๒๕๕๖/๕๖ ออกมา แต่ยังมีปัญหาโกดังเก็บข้าวไม่พอ ก็ต้องเก็บข้าวไว้ในโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ ปัญหาอยู่ที่ว่ารัฐบาลสามารถขายข้าวได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนข้าวในสต็อก แต่เชื่อว่า คลังเก็บข้าวของไทยจะเต็มตลอด หากภายในเดือนมี.ค.-เม.ย. ๒๕๕๖ มีข้าวออกมามากขึ้น และยังไม่มีการโกดังเก็บ เมื่อถึงเวลานั้นโรงสีก็จะรับไม่ไหว แต่ช่วงนี้ยังไม่มีความเห็นการหยุดรับจำนำข้าว "รัฐบาลต้องนั่งคำนวณว่าถ้าปีนี้มีข้าวสารในสต็อกประมาณ ๑๑ ล้านตัน หลังระบายไปแล้ว ๒ ล้านตัน มีของใหม่ปีหน้าเข้ามาอีก ๑๖ ล้านตัน เมื่อรวมของเก่าจะมีข้าวในสต็อก ๒๗ ล้านตัน จะเก็บได้หรือไม่ แม้รัฐบาลจะตั้งเป้าส่งออกข้าว ๘ ล้านตันในปีหน้า ก็เหลือข้าว ๑๙ ล้านตัน อยากตั้งคำถามว่าจะเอาคลังที่ไหนมาเก็บ เพราะปีนี้ ๑๓ ล้านตัน ยังไม่มีที่เก็บเลย" จากการตรวจสอบในพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัด ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง พบว่า มีลักษณะคล้ายกับจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกัน คือ มีพื้นที่โกดังเหลือน้อยในการเก็บข้าวสารสต็อกของรัฐบาล

สถานการณ์ข้าวในตลาดโลก

ประเทศไทย

เอฟเอโอ คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น ๖๖๑ ล้านตัน หรือ ๐.๘% จากเมื่อปี ๒๕๕๔ ได้แรงหนุนจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในบังกลาเทศ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และ เวียดนาม ผลผลิตข้าวเอเชียที่เพิ่มขึ้น หมายความว่า ภูมิภาคนี้บริโภคข้าวที่ผลิตเกือบทั้งหมดในประเทศ โดยแทบไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวมากนัก ซึ่งเอฟเอโอคาดว่า ปริมาณการค้าข้าวในปี ๒๕๕๖ จะพุ่งขึ้นถึง ๓๗.๕ ล้านตัน สูงกว่าปริมาณคาดการณ์ของปีนี้ที่ ๓๗.๓ ล้านตัน ปริมาณการค้าที่เพิ่มขึ้นนี้ สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่า ประเทศผู้ส่งออกข้าวจะเทข้าวที่เก็บไว้ในสต็อกออกมาขาย เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บข้าวเพียงพอสำหรับฤดูเพาะปลูกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขายข้าวของไทย ไม่ว่าจะเป็นระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน หรือการทำข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแจ้งว่า ช่วง ๑๐ เดือนแรกปีนี้ การส่งออกข้าวมีปริมาณ ๕.๗ ล้านตัน มูลค่า ๑๒๑,๘๔๔ ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ที่มีปริมาณ ๙.๖ ล้านตัน มูลค่า ๑๖๘,๒๑๒ ล้านบาท ลดลงในด้านปริมาณ ๔๐% และ ๒๘% ในด้านของมูลค่า ทั้งนี้ ข้าวที่ส่งออกมีราคาเฉลี่ย ๖๗๙ เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น ๑๗% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี ๒๕๕๔ ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทย ๕ อันดับแรก ประกอบด้วย ไนจีเรีย อิรัก ไอวอรีโคสต์ แอฟริกาใต้ และอินโดนีเซีย รายงานข่าวแจ้งว่า สถานการณ์ส่งออกในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาก เนื่องจากการส่งมอบข้าวหนึ่งให้กับผู้ซื้อจากแอฟริกา ซึ่งยังคงเร่งนำเข้าข้าวหนึ่งมากขึ้นเพื่อให้ทันเวลา ก่อนที่รัฐบาลไนจีเรียจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวอีกครั้ง ประกอบกับอินเดียยังคงประสบปัญหาด้านโลจิสติกส์ ทำให้ส่งมอบข้าวไม่ทันตามเวลาที่ผู้ซื้อต้องการ ส่งผลให้ผู้ซื้อข้าวหนึ่งหันมาสั่งซื้อข้าวหนึ่งจากไทย ส่วนการส่งออกข้าวขาวนั้น ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ มีการส่งมอบต้นข้าวขาวให้กับประเทศอิรักมากขึ้น และมีการส่งมอบทั้งต้นข้าวหอมมะลิให้สหรัฐ และปลายข้าวหอมมะลิให้กับประเทศไอวอรีโคสต์ มอริเทเนีย และเซเนกัลมากขึ้น คาดการณ์ว่าในช่วง ๒ เดือนสุดท้ายของปีจะมีการส่งออกประมาณเดือนละ ๗๐๐,๐๐๐ ตัน แต่ผู้ส่งออกไทยยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่ง ทั้งเวียดนามและอินเดีย ซึ่งในช่วงนี้ผลผลิตฤดูใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น จึงเสนอราคาขายข้าวต่ำลงและเร่งส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่อง

ประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย คาดว่า จะหยุดการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศภายในปี ๒๕๕๖ หลังจากที่ได้มีการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการผลิตอาหารขององค์กร (GP๓K) นายดาห์ลาน อิสคาน รัฐมนตรีกระทรวงรัฐวิสาหกิจ (SOE) กล่าวว่า ข้าวในคลังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้นอินโดนีเซียจึงตัดสินใจที่จะไม่นำเข้าข้าวอีก และอินโดนีเซียจะไม่นำเข้าข้าวตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นไป หลังจากใช้มาตรการโครงการ GP๓K ครบ ๓ ปี รัฐมนตรีกล่าวว่า สำนักงานพลาธิการอินโดนีเซีย (Bulog) วางแผนที่จะสำรองข้าวที่ซื้อจากเกษตรกรในประเทศปริมาณ ๓.๕ ล้านตัน GP๓K เป็นโครงการของกระทรวงรัฐวิสาหกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวสำรองภายในประเทศ โครงการต้องการงบประมาณ ๙.๕ ล้านล้านรูเปียร์ (ประมาณ ๙๘๖.๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรแบบครอบคลุมเพื่อปรับปรุงการผลิตข้าวเปลือก คาดการณ์ว่า การใช้ GP๓K จะทำให้อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

แหล่งที่มาข้อมูล ; www.afet.or.th

กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า
สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สถานการณ์ราคาสินค้าทองคำ

- สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น ๑๐.๗ ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ ๑,๗๒๗.๒๐ ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น ๖๖.๔๐ เซนต์ ปิดที่ระดับ ๓๔.๓๔ ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ ๑,๓๔๗.๐๑ ตัน

- น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น ๑.๕๘ ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ ๘๘.๐๗ ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น ๓๖.๗๑ จุด ปิดที่ ๑๓,๐๒๑.๘๒ จุด

ข่าวที่สำคัญ

ราคาทองคำกลับมาดีขึ้น หลังจากที่ลดลงอย่างหนัก เป็นผลมาจากที่ตลาดหุ้นต่างๆ ดีขึ้น และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานะของ Fiscal Cliff ที่ได้เพิ่มความน่าดึงดูดใจในทองคำ โดยสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สส่งมอบเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ๑๐.๗ เหรียญ ปิดตลาด COMEX ที่ระดับ ๑,๗๒๗.๒ เหรียญ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ ๓๐% เหนือค่าเฉลี่ย ๒๕๐ วัน

หลังจากตลาด COMEX เปิด ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงอย่างมากเกือบ ๒% โดยมีการวางคำสั่ง Sell Order เพียงคำสั่งเดียวจำนวน ๒๔ ตัน หรือ ๗๗๐,๐๐๐ ออนซ์ ซึ่งมากกว่า ๓๕% ของปริมาณการซื้อขายรายวันในเวลาเพียงไม่ถึง ๑ นาที

ตลาดสนใจการดำเนินการเกี่ยวกับ Fiscal Cliff โดยแสดงนัยว่า แบงก์ระบุว่า ตามที่นักการเมืองได้แสดงออกถึงความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการบรรลุ ข้อตกลงเรื่อง Fiscal Cliff นักลงทุนในทองคำบางรายได้หวนกลับมาสู่ตลาดทำให้ราคาสามารถขึ้นไปที่ ระดับ ๑,๗๒๐ เหรียญได้ โดยราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงได้ดึงดูดให้ผู้เข้าซื้อทองคำแห่งจากโซนเอเชียเข้ามาสนับสนุนราคา ทั้งนี้ ตลาดทองคำแห่งยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้ว่าราคาทองคำจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ปริมาณความต้องการทองคำแห่งจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเทศกาลดิwaliในประเทศอินเดียที่กำลังเกิดขึ้นใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในขณะที่ปีที่ผ่านมามีเทศกาลดิwaliเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ปริมาณความต้องการที่ยังคงแข็งแกร่งและยั่งยืนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงมีบทบาทที่สำคัญและมั่นคงในตลาดทองคำแห่ง

การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ครั้งแรกในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ลดลง ๒๓,๐๐๐ ราย มาอยู่ที่ ๓๙๓,๐๐๐ ราย จากระดับ ๔๑๖,๐๐๐ ราย โดยเป็นการลดลงสองสัปดาห์ติดต่อกัน สะท้อนว่าความผันผวนในตลาดแรงงาน สหรัฐอันเนื่องมาจากพายุเฮอริเคน แซนดี้ได้เริ่มบรรเทาเบาบางลงแล้ว

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัว ๒.๗% ต่อปีในช่วง เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบเกือบสามปี และสูงกว่า ตัวเลขประมาณการครั้งแรกที่ ๒.๐% เนื่องจากการปรับเพิ่มสต็อกสินค้าคงคลังและการส่งออกที่แข็งแกร่ง ขึ้น ได้ช่วยชดเชยการใช้จ่ายผู้บริโภคและการลงทุนทางธุรกิจที่อ่อนแอลง

CME Group กล่าวในรายงานความคิดเห็นตลาดว่า ตลาดทองคำยืนอยู่ในแดนบวกฟื้นตัว และการ ที่ราคามีความผันผวนเพียงเล็กน้อยได้สร้างความแปลกใจให้กับตลาด แม้ว่าจะมีความเห็นจากผู้นำทางการ เมืองในช่วงบ่ายเกี่ยวกับประเด็น Fiscal Cliff ก็ตาม โดยพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตของสหรัฐตั้ง ความหวังที่จะพัฒนาข้อบ่งชี้ทางงบประมาณชุดใหม่ เพื่อแทนที่ภาวะ Fiscal Cliff อย่างไรก็ตามการเจรจา เป็นไปในเชิงเล่นพรรคเล่นพวกและดูขัดแย้งโต้เถียงกัน ซึ่งทำให้การบรรลุข้อตกลงนั้นห่างไกลออกไป

วอลสตรีท เจนรัล ระบุว่า นายจอห์น โบห์เนอร์ โฆษกสภารีพับลิกัน ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า เขารู้สึก ผิดหวังกับความไม่คืบหน้าในการเจรจาของทำเนียบขาว ในขณะที่นายแฮร์รี รีด ผู้นำเสียงส่วนใหญ่ของ สมาชิกวุฒิสภาเดโมแครตได้กล่าวว่า เขายังคงรอแผนที่จริงจังจากพรรครีพับลิกัน

นายทีโมธี ไกน์เนอร์ เลขาธิการกระทรวงการคลังสหรัฐ ได้เสนอข้อเสนอในการแก้ปัญหา Fiscal Cliff แก่โฆษกรัฐสภา จอห์น โบห์เนอร์ โดยข้อเสนอได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มระดับเพดานหนี้ ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการของรัฐสภา ซึ่งแผนนี้ได้ร่างมาจากแนวคิดของโอบามาในเดือน กุมภาพันธ์ ที่ประกอบด้วย งบประมาณประจำปีนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างน้อย ๕ หมื่นล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ภายหลังการประชุม นาย โบห์เนอร์ กล่าวว่านายโอบามาต้องจริงจังในการแก้ปัญหา และพรรคเดโมแครตยังไม่ได้เสนอการตัด ลดงบประมาณอย่างแท้จริง แต่นายโบห์เนอร์ยังคงมีความหวังว่าการเจรจาจะออกมาสำเร็จ ขณะที่สมาชิก พรรคได้ปฏิเสธข้อเสนออย่างรวดเร็ว โดยกล่าวว่าแผนนี้ยังดูเป็นแผนที่ธรรมดา ไม่ได้เป็นแผนที่จริงจัง.

นายซัค ชูเมอร์ สมาชิกกระดับสูงของพรรคเดโมแครตได้กล่าวว่ามีคืบหน้าในการเจรจา และ นายเจย์ คาร์นีเย โฆษกทำเนียบขาว ได้กล่าวว่าฝ่ายบริหารมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาการแก้ปัญหา Fiscal Cliff อีกทั้งนายโบห์เนอร์กล่าวในการประชุมกับนายไกน์เนอร์ว่ายังมีความหวัง ว่าจะมีการบรรลุ ข้อตกลงกันได้ในการตัดลดงบประมาณกว่า ๖ แสนล้านดอลลาร์และการเพิ่มภาษี ส่งผลตลาดหุ้นและตลาด สินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น

การเจรจาที่ยืดเยื้อ ซึ่งอาจเพิ่มการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง อาจยกระดับราคาทองคำให้สูงขึ้นหากนักลงทุนมีการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น ความคาดหวังให้เกิดข้อสรุปโดยเร็วจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำ เนื่องจากราคามีการเคลื่อนไหวตามตลาดหุ้น

ในกราฟเทคนิค ราคาทองคำไม่ได้มีการซื้อขายที่ระดับต่ำกว่าแนวต้านที่สำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย ๕๐ วันที่ระดับ ๑,๗๓๘ เหรียญ ในขณะที่แนวรับจะอยู่บริเวณกรอบจุดต่ำสุดล่าสุดระหว่าง ๑,๗๐๓ — ๑,๗๐๕ เหรียญ แม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงของราคาอย่างมาก แต่ปริมาณการถือครองทองคำของกองทุน SPDR ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่สอง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนความน่าดึงดูดใจในการลงทุนในทองคำ

ที่ปรึกษาด้านกลุ่มโลหะต่างๆ จาก GFMS ได้กล่าวว่า ราคาซิลเวอร์อาจขึ้นมาทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในปีหน้า แต่การปรับตัวสูงขึ้นของซิลเวอร์จะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวอย่างมากของ การลงทุนในทองคำ เนื่องจากซิลเวอร์จะต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะมุมมองการซื้อขายในระดับต่ำที่เกี่ยวข้องกับ อุปสงค์และอุปทาน

เฉา ไต้ ฟุก จิวเวอรี กรุ๊ป ฐานฮ่องกง ผู้ค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้กล่าวว่า บริษัทกำลังตั้งเป้าหมายทางด้านอีคอมเมิร์ซให้เป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตธุรกิจในอนาคต หลังจากที่ยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในช่วงครึ่งปีแรก

เซียงไฮ้ โกลด์ เอ็กซ์เชนจ์ ได้กล่าวว่า บริษัทจะเริ่มการทดลองใช้การซื้อขายทองคำแบบ over-the-counter (OTC) กับ China Foreign Exchange Trading System ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะเป็น การเปิดโอกาสให้ธนาคารต่างๆ ทำการซื้อขายระหว่างกันเองในปริมาณการซื้อขายมากๆ

อิตาลีสามารถระดมทุนจากการขายพันธบัตรได้เกือบ ๖ พันล้านยูโร (ราว ๗.๗ พันล้านดอลลาร์) ขณะที่อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงและระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี ๒๕๔๓ ทั้งนี้ รัฐบาลอิตาลี สามารถขายพันธบัตรอายุ ๑๐ ปีได้ทั้งสิ้น ๒.๙ พันล้านยูโร ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ ๓ พันล้านยูโรเพียง เล็กน้อย ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ ๑๐ ลดลงมาอยู่ที่ระดับ ๔.๔๕% จากระดับ ๔.๙๒% ของ การประมูลเมื่อเดือนที่แล้ว

ศาลของอิตาลีในกรุงลักเซมเบิร์กได้กล่าวว่า อิตาลีมีสิทธิ์ที่จะเก็บเอกสารลับที่ใช้เปิดเผยว่า อิตาลี ทราบเกี่ยวกับสถานะทางบัญชีที่แท้จริงของกรีซมากเพียงใด จากการที่กรีซใช้สัญญาล่วงหน้าเพื่อปกปิดยอด หนี้ของตน ก่อนที่กรีซจะต้องการเงิน ๒.๔ แสนล้านยูโร หรือ ๓.๑๑ แสนล้านดอลลาร์ เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้จ่ายภาษีในกรีซ

นายโฮเซ่ มานูเอล กอนซาเลส- พาราโม อดีตคณะกรรมการบริหารของอีซีบี ได้กล่าวว่าสเปน อาจจะหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือจากอีซีบี เนื่องจากสเปนมีความความหวังด้วยการเพิ่มเงินทุนด้วยตนเองในปีนี้อย่างต่อเนื่อง และนายมาเรียโน ราฮอย นายกรัฐมนตรีของสเปน ยังได้เลื่อนการขอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้อีซีบีไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าซื้อพันธบัตรของสเปนได้ ขณะที่ดอกเบี้ยพันธบัตรของประเทศได้ลดลง ๒% จากระดับสูงสุด ๗.๗๕% ในเดือน กรกฎาคม และกระทรวงการคลังได้ขายพันธบัตรทั้งหมดเพื่อใช้เป็นเงินทุนในปีนี้เป็นเงินทุนสำรองในปีหน้าอีกด้วย

แนวโน้มราคาทองคำ

- ราคาทองคำสามารถทรงตัวอยู่ได้เหนือระดับ ๑,๗๒๐ เหรียญตลอดการซื้อขาย โดยที่สัญญา Option และ Futures ในตลาด COMEX เริ่มหมดอายุ ภาพรวมทำให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ ๑,๗๒๐ — ๑,๗๒๘ เหรียญโดยประมาณ โดยปิดตลาด COMEX ที่ระดับประมาณ ๑,๗๒๗.๒ เหรียญ วิเคราะห์ได้ว่า ภาพรวมของราคาทองคำที่ลดลงเป็นจากการที่สัญญา Option หมดอายุ ไม่ได้เป็นภาพของแนวโน้มที่แยกลง อันจะเห็นได้ว่า SPDR ยังเข้าถือครองทองคำอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง และขณะนี้ SPDR ถือครองทองคำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ ๑,๓๔๗.๐๑ ตัน ในส่วนทางเทคนิคจะเห็นได้ว่า การที่ราคาทองคำสามารถยืนอยู่เหนือระดับ ๑,๗๒๐ เหรียญได้ ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สัญญาณที่ดี คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวเป็น Sideway up อย่างช้าๆ

แหล่งที่มาข้อมูล ; www.goldtraders.or.th , www.mtsgold.co.th

กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า
สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สถานการณ์ราคาสินค้าอย่างพารา

สถานการณ์ตลาดและราคาช่วงแรก

สถานการณ์ตลาดและราคาช่วงแรก ปรับตัวลดลงทุกตลาดต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาในช่วงนี้ คือ

๑. อุปทานในประเทศผู้ผลิตมีมาก โดยเฉพาะไทย เนื่องจากภาคใต้ฝนตกน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีสินค้าในโรงงานจำนวนหนึ่ง ทำให้ไม่เร่งซื้อขาย

๒. สต็อกยางของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีจำนวน ๖๔,๔๐๕ ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒๙ จากสต็อกเดิมที่ ๖๒,๙๖๕ ตัน

๓. บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น (โตโยต้า ฮอนด้า และนิสสัน) รายงานยอดขายรถยนต์ในจีนเดือนตุลาคมลดลงร้อยละ ๔.๑, ๕.๓.๕ และ ๔๐.๗ ตามลำดับ บ่งชี้ว่าความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง เป็นผลมาจากปัญหาข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะเตียวหยู (จีน) หรือเซนกากู (ญี่ปุ่น)

๔. นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขาย และกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว วิเคราะห์ได้จาก

๔.๑ ดัชนีภาคบริการเดือนตุลาคมลดลงมาอยู่ที่ ๕๓.๕ จุด จาก ๕๔.๓ จุดในเดือนกันยายน

๔.๒ ข้อมูลเศรษฐกิจของยูโรโซนเดือนตุลาคมอ่อนแอ ขณะที่คณะกรรมการยุโรปปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนปี ๒๕๕๖ ลงมาอยู่ที่ร้อยละ ๐.๑ จากเดิมร้อยละ ๑.๐

๔.๓ ความกังวลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหน้าผาการคลัง (Fiscal Cliff) ของสหรัฐฯ หรือภาวะที่มาตรการปรับขึ้นภาษีและปรับลดงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๖ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แม้ว่านายบารัก โอบามา จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่ ๒ ซึ่งนายโอบามาต้องใช้ความพยายามเพื่อบรรลุข้อตกลงในการหลีกเลี่ยงภาวะหน้าผาการคลัง

สำหรับราคาช่วงนี้ คาดว่ายังมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เพราะปัจจัยที่มีผลกดดันต่อราคาในช่วงนี้ นอกจากปัญหาเศรษฐกิจโลกทั้งของสหรัฐฯ ยุโรปและจีน ยังมีปัจจัยพื้นฐานในประเทศที่ผลผลิตใหม่กำลังทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งปกติระยะนี้ทางภาคใต้ของไทยฝนตกเพิ่มขึ้น แต่ปรากฏว่า

ฝนไม่ได้มากตามที่คาดทำให้กรีดยางได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามดูการดำเนินโครงการแทรกแซงราคาของรัฐบาลตามที่เกษตรกรชาวสวนยางเรียกร้องจะมีขึ้นอีกครั้งเมื่อใด

สถานการณ์ตลาดและราคายางช่วงกลาง

สถานการณ์ตลาดและราคายาง การเคลื่อนไหวของราคายางค่อนข้างทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบ ๆ ในทิศทางที่ลดลง สาเหตุจาก

๑. ความผันผวนของเงินเยน เนื่องจากเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลง ทำให้เงินเยนเคลื่อนไหวแข็งค่า เฉลี่ย ๗๙.๙๖ เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ จากสัปดาห์ที่แล้ว เฉลี่ย ๘๐.๐๔ เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ

๒. สต็อกยางของจีนเพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีจำนวน ๖๖,๖๗๕ ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๕๒ จากเดิมที่ ๖๔,๔๐๕ ตัน

๓. ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลดต่ำลง เนื่องจากสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น และสำนักงานพลังงานสากล (IEA.) ปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันทั่วโลกไตรมาส ๔

๔. ภาวะอากาศในเขตภาคใต้ของไทยมีฝนตกลดลง ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดสม้าเสมอ ขณะที่แหล่งข่าวรายงานว่าโรงงานต่าง ๆ มีสต็อกยางจำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้ความต้องการซื้อยางชะลอตัวลง

๕. นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขาย เพราะไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจโลก นับตั้งแต่

๕.๑ วิกฤตหนี้กรีซอาจทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกลุ่มยูโรโซนไม่สามารถหาข้อสรุปในการให้ความช่วยเหลือกรีซ และเลื่อนการตัดสินใจเป็นวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อีกทั้งเศรษฐกิจยูโรโซนปรับตัวลดลงสู่ภาวะถดถอยเป็นครั้งที่ ๒ ในรอบ ๔ ปี

๕.๒ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงอ่อนแอ อัตราว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวสูงขึ้น ยอดค้าปลีกเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเกินคาดที่ร้อยละ ๐.๓ และมีปัจจัยเสี่ยงจากภาวะหน้าผาทางการคลัง (Fiscal Cliff)

๕.๓ เศรษฐกิจญี่ปุ่นไตรมาสที่ ๓ หดตัวลงร้อยละ ๐.๙ นับเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ ๓ ไตรมาส ซึ่งเป็นอีกสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง รวมถึงความขัดแย้งระหว่างเงินกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับข้อพิพาทหมู่เกาะเตียวหยู (จีน) หรือเซนกากุ (ญี่ปุ่น) กำลังกดดันเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้เข้าสู่ภาวะถดถอย

สำหรับราคาขายช่วงนี้ แม้จะยังมีความผันผวน แต่การเคลื่อนไหวมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้ หากภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น และรัฐบาลเริ่มดำเนินการแทรกแซงราคาขายเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประกอบกับกระแสข่าวว่าเงินจะซื้ออย่างเพิ่มขึ้นก่อนสิ้นปี อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจยุโรปเกี่ยวกับการประชุมของรัฐมนตรี กระทรวงการคลังในการตัดสินใจให้ความช่วยเหลือกรีซในสัปดาห์หน้า

สถานการณ์ตลาดและราคาขายช่วงหลัง

สถานการณ์ ตลาดและราคาขาย การเคลื่อนไหวของราคาขายปรับตัวสูงขึ้นทุกตลาด โดยราคาขายแผ่นดินที่เกษตรกรขายได้ ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลาจากวันจันทร์ที่มีราคา กิโลกรัมละ ๗๙.๑๑ บาท ปรับตัวสูงขึ้นจนมีราคาสูงสุดในวันพฤหัสบดี กิโลกรัมละ ๗๙.๙๑ บาท หรือสูงขึ้นร้อยละ ๑.๐๑ สอดคล้องกับราคาเสนอขายยางแผ่นรมควันชั้น ๓ ส่งมอบเดือนธันวาคม - มกราคม ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงกิโลกรัมละ ๙๒.๑๕ - ๙๕.๒๐ บาท (๓๐๐ - ๓๑๐ เซนต์สหรัฐ) เทียบกับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในช่วงกิโลกรัมละ ๙๑.๙๐ - ๙๓.๘๐ บาท (๓๐๐ - ๓๐๕ เซนต์สหรัฐ) โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาขาย ดังนี้

๑. ราคาตลาดล่วงหน้าโตเกี่ยวปรับตัวสูงขึ้น เพราะนักลงทุนเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไร เนื่องจากเงินเยนอ่อนค่าลงแตะระดับ ๘๑.๘๕ เยนต่อดอลลาร์สหรัฐจากสัปดาห์ที่แล้วเฉลี่ยที่ ๗๙.๙๖ เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ หรืออ่อนค่าลงร้อยละ ๒.๓๖ โดยสกุลเงินเยนอ่อนค่าแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า ๗ เดือน จากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม หลังจากรัฐบาลเปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่แท้จริงหดตัวลงร้อยละ ๓.๕ ในไตรมาสที่ ๓

๒. ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ณ ตลาด Nymex เฉลี่ย ๘๗.๙๒ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ระดับ ๘๕.๘๖ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จากความกังวลในสถานการณ์ตะวันออกกลาง

๓. เศรษฐกิจโลกยังเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของนักลงทุน

๓.๑ นักลงทุนมีมุมมองเป็นบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะหน้าผาทางการคลังไปได้ หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ (นายบารัก โอบามา) แสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสภาองเกรสได้

๓.๒ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สดใส นับตั้งแต่อัตราว่างงานรายสัปดาห์ที่ลดลง และดัชนีภาคการผลิตเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งอยู่ที่ ๕๒.๔ จุด นับเป็นระดับสูงสุดในรอบ ๕ เดือน ซึ่งตัวเลขที่สูงกว่า ๕๐ จุด ชี้ให้เห็นถึงภาคการผลิตที่มีการขยายตัวขึ้น

๓.๓ ดัชนีภาคการผลิตของจีนเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นแตะ ๕๐.๔ จุด จากระดับ ๔๙.๕ จุด ในเดือนตุลาคม นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า ๑ ปี ที่ดัชนีภาคการผลิตสูงกว่า ๕๐ จุด

อย่างไรก็ตาม ราคายางปรับตัวสูงขึ้นในกรอบจำกัด เนื่องจากนักลงทุนยังมีท่าทีระมัดระวังท่ามกลางเศรษฐกิจโลกซบเซา โดยเฉพาะภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เห็นได้จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในช่วง ๑๐ เดือนแรกของปีลดลงร้อยละ ๓.๔๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก และวิกฤตหนี้ยุโรปที่ยืดเยื้อ สำหรับราคาภายในช่วงวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คาดว่ามีแนวโน้มผันผวน หรือปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะมีปัจจัยสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรียเยอรมันแสดงความเชื่อมั่นว่า รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกลุ่มยูโรโซนจะสามารถตกลงกันได้ สำหรับการให้ความช่วยเหลือกรีซในการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประกอบกับภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น ทำให้ชาวสวนยางกรีดยางได้น้อยลง และแหล่งข่าวรายงานว่าเงินเริ่มซื้ออย่างเก็บสต็อกในช่วงราคาถูก เห็นได้จากสต็อกยางของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อยู่ที่ ๙๐,๓๒๕ ตัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ ๓๕.๔๗

แหล่งที่มาข้อมูล ; www.rubberthai.com/rubberthai

กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า

สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สถานการณ์ราคาสินค้าเหล็ก

ผู้นำเข้าเหล็กเส้นลึงค์โปร์ชะลอการนำเข้า

สถานการณ์ตลาดเหล็กเส้นในลึงค์โปร์ไม่สดใส ส่งผลให้ผู้นำเข้าส่วนใหญ่ชะลอการสั่งซื้อ เชื่อว่าสถานการณ์ด้านราคาและตลาดในประเทศจะไม่สดใสไปอีกสักระยะ ราคาเสนอขายล่าสุดของเหล็กเส้นเกรด BS๔๔๔๘ GR๔๖๐ จากตุรกีอยู่ที่ ๖๓๐ เหรียญต่อตัน CFR ลึงค์โปร์ ซึ่งเป็นราคาค่อนข้างสูง และยังไม่มีผู้สั่งซื้อ นอกจากนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่ยังไม่ดีขึ้นปีให้ความต้องการและราคาเศษเหล็กหด ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ราคาเสนอขายจากผู้ส่งออกตุรกีและเกาหลีใต้ที่ค่อนข้างสูงที่ ๖๒๕-๖๓๐ เหรียญต่อตัน CFR ลึงค์โปร์ ทำให้การนำเข้าลดลง

โรงเหล็ก Hebei Steel บั้ราคาเหล็กแผ่นเดือน ธ.ค. เพิ่ม

บริษัทเหล็กยักษ์ใหญ่อย่าง Hebei Steel ประกาศขึ้นราคาเหล็กแผ่นอีก ๕๐-๑๗๐ หยวนต่อตันในเดือนธันวาคมนี้ ราคาเหล็กแผ่นหนาขนาดกลางและเหล็กแผ่นและเหล็กม้วนรีดเย็นเพื่อขึ้นอีก ๑๐๐ หยวนต่อตัน เหล็กแผ่นและเหล็กม้วนรีดร้อนเพิ่ม ๑๗๐ หยวนต่อตัน เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเพิ่ม ๕๐ หยวน ส่งผลให้ราคาเหล็กแผ่นหนาขนาดกลาง Q๒๓๕ หนา ๑๔-๒๐ มม. อยู่ที่ ๓,๖๗๐ หยวนต่อตัน ราคาเหล็กแผ่นและเหล็กม้วนรีดร้อน Q๒๓๕ ๓,๘๕๐ หยวนต่อตัน และราคาเหล็กแผ่นและเหล็กม้วนรีดเย็น SPCC หนา ๑.๐ มม. อยู่ที่ ๔,๕๐๐ หยวนต่อตัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Ansteel ขึ้นราคาเหล็ก

บริษัทเหล็กรายใหญ่ๆ ต่างพากันขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็น Wuhan หรือ Baoshan บริษัทเหล็ก Anshan จึงวางแผนขึ้นราคาเหล็กในประเทศช่วงชนส่งเดือนธันวาคม โดยราคาเหล็กรีดร้อนเพิ่มขึ้น ๒๑ เหรียญๆ เหล็กแผ่นรีดเย็นเพิ่ม ๑๑ เหรียญ เหล็กแผ่นชุบสังกะสี เหล็กแผ่นหนา และเหล็กแผ่นเคลือบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ๘ เหรียญ ลวดเหล็กเพิ่มอีก ๑๗-๓๒ เหรียญ จากเดือนก่อนหน้านี้ ส่วนเหล็กม้วนรีดร้อน Pickled และเหล็กแผ่นรีดเย็นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ๒๙ เหรียญ ขณะที่ราคาเหล็กแผ่นเคลือบสีคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง สาเหตุที่ราคาเหล็กในตลาดจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรืออาจไม่เปลี่ยนแปลงเนื่อง จากโรงงานใหญ่ๆ พากันขึ้นราคา

สินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปจิ้งเหลนที่ ๑๒ ล้านตัน

วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๐๑๒ รายงานปริมาณสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของจีน ตั้งแต่ เหล็กแผ่นหนา เหล็กม้วนรีดร้อน เหล็กม้วนรีดเย็น เหล็กเส้น และเหล็กหลอด ในตลาดหลักๆ ๒๖ แห่ง เพิ่มขึ้นราว ๗ พันตัน แต่ที่ ๑๒.๐๙๒ ล้านตัน เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน CISA ระบุว่าสถานการณ์สินค้าคงคลังทางตอนเหนือของประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากหิมะ ที่ตกหนักทำให้การขนส่งไม่สะดวก ขณะที่ตอนใต้ยังคงสดใสอยู่ แต่คาดว่าจะเผชิญปัญหาเดียวกันหลังเริ่มต้นฤดูหนาว สินค้าคงคลังของเหล็กเส้นเพิ่มขึ้นอีก ๖ พันตันจากสัปดาห์ก่อนหน้า ส่วนเหล็กหลอดเพิ่มขึ้น ๓.๔ หมื่นตัน ขณะที่เหล็กม้วนรีดร้อนลดลง ๒.๗ หมื่นตัน ส่วนเหล็กม้วนรีดเย็น และเหล็กแผ่นหนาเพิ่มขึ้น ๒ พันตันและลดลง ๘ พันตันตามลำดับ

ราคาเศษเหล็กญี่ปุ่นยังคงเพิ่มขึ้น

มีรายงานว่า Tokyo Steel ผู้ผลิตเหล็กด้วยเตาอาร์คไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ประกาศปรับราคาซื้อขายเศษเหล็กสำหรับทุกเกรดในทุกโรงงานอีก ๕๐๐ เยนต่อตัน มีผลเมื่อวานนี้ โดยการปรับราคาดังกล่าวเป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งเดือน โดยราคาที่ปรับเมื่อคราวก่อนอยู่ที่ ๕๐๐ เยนเช่นกัน ดังนั้น ราคารับซื้อเศษเหล็กที่โรงงานในโซนกลางญี่ปุ่น และทางตอนเหนือของ Kanto จะอยู่ที่ระดับ ๒๔,๐๐๐ และ ๒๕,๐๐๐ เยนต่อตัน ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มีความเห็นจากทางผู้ค้าเศษเหล็กว่า โรงงานคงไม่ต้องการเศษเหล็กมากภายหลังจากช่วงวันหยุดที่จะมาถึงในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เนื่องจากความต้องการปรับลดลงมาก่อนหน้านี้ และมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะหยุดเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งปรับลดลง

ราคาส่งออกเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าของญี่ปุ่นยังไม่ฟื้น

มีรายงานว่า การเจรจาของโรงเหล็กญี่ปุ่นในสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าสำหรับ ตลาดเอเชีย เป็นไปอย่างยากลำบาก และราคาอยู่ที่ระดับ ๗๑๐-๗๒๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน fob ซึ่งราคาดังกล่าวลดลง ๘๐ เหรียญสหรัฐฯ เทียบกับช่วงไตรมาสก่อนหน้า ตามราคาวัตถุดิบที่ลดลง นอกจากนี้ ในตลาดเมืองจีน มีผู้ให้ข้อสังเกตว่า ทาง Wuhan Iron & Steel ได้ประกาศปรับราคา EG ขึ้น ๕๐ หยวนสำหรับการส่งมอบเดือนธันวาคม แต่ในสถานการณ์จริงกลับพบว่าบริษัทให้ส่วนลดเข้ามาที่ ๒๐๐ หยวน จากตลาดการผลิตสินค้าอุปกรณ์สำนักงานที่ย่ำแย่และความต้องการใช้มอเตอร์ก็ ไม่ดีด้วย

ราคาเหล็กเส้นในตลาดเอเชียตะวันออกยังไม่แน่นอน

มีรายงานว่า Kyoei Steel ผู้ผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ปรับลดราคาสำหรับสัญญาเดือนพฤศจิกายนลง ๓,๐๐๐ เยนจากเดือนก่อนหน้านี มาอยู่ที่ ๕๒,๐๐๐ เยนต่อตัน เนื่องจากปัจจุบันสภาพตลาดของภาคก่อสร้างยังคงซบเซา บวกกับราคาเศษเหล็กที่ปรับตัวลดลง ขณะเดียวกันราคาเหล็กเส้นของ Tokyo steel อยู่ที่ประมาณ ๕๓,๐๐๐ - ๕๔,๐๐๐ เยนต่อตัน ร่วงลงจากช่วง ๒ สัปดาห์ก่อน

๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ เยน ในทางตรงกันข้าม Feng Hsin Iron & Steel ของไต้หวัน ประกาศปรับราคา เหล็กเส้นในประเทศขึ้น ๓๐๐ ดอลลาร์ไต้หวัน อยู่ที่ ๑๗,๕๐๐ ดอลลาร์ไต้หวันต่อตัน เพราะสภาพเศรษฐกิจ มีที่ท่าสดีขึ้น และดูเหมือนว่าราคาจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตามราคานำเข้าเศษ เหล็กยังคงไม่สดี เพราะความต้องการใช้เหล็กที่ซบเซา แต่ผู้ค้าเศษเหล็กพยายามผลักดันราคาให้กลับมา เพิ่มขึ้นขึ้น โดยล่าสุดสหรัฐ ฯ เสนอขายเศษเหล็ก ๘๐:๒๐ ที่ขนมาทางตู้คอนเทนเนอร์ที่ ๓๔๕ เหรียญสหรัฐ ฯ ต่อตัน cfr ไต้หวัน ส่วนเกรด shredded อยู่ที่ ๓๕๒ เหรียญสหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้น ๗ เหรียญสหรัฐ ฯ จาก สัปดาห์ก่อน ส่วนในเกาหลีใต้ ตลาดเศษเหล็ก bulk ยังไม่สดี ตั้งแต่ที่ Hyundai Steel ทำสัญญาซื้อจากรัสเซียประมาณ ๙๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้าเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม จำนวน ๔๐,๐๐๐ ตัน ที่ราคา ๓๕๘ เหรียญสหรัฐ ฯ ต่อตัน cfr เกาหลีใต้

แหล่งที่มาข้อมูล ; www.isit.or.th

กลุ่มดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า
สำนักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕